

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย แต่ยังมีแรงหนุนหลังมองเฟดอาจไม่รีบขึ้นดบ.

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ แต่ภาพรวมยังประคองตัวได้ในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค ซึ่งได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะยังไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ย เหมือนอย่างที่ตลาดกังวลกันก่อนหน้านี้

*ยูโรทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากรอยเตอร์รายงานว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) กำลังพิจารณาการซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชน ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่ฟื้นตัวขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์/เยน

*แหล่งข่าว เปิดเผยว่า อีซีบีกำลังพิจารณาการเข้าซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง และอาจตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเดือนธ.ค.นี้ ก่อนจะเริ่มเข้าซื้อหุ้นกู้ในช่วงต้นปีหน้า

*แนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายครั้งใหม่ของอีซีบี จะทำให้ความแตกต่างด้านนโยบายการเงินระหว่างยุโรปและสหรัฐ ถูกจับตามากขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนดอลลาร์

*ตลาดคาดการณ์ว่า เฟดจะยุติโครงการซื้อพันธบัตรในการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้า และเจ้าหน้าที่เฟดก็กำลังพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย แม้อาจจะรอการประชุมอีกหลายครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐสามารถรับมือกับการคุมเข้มนโยบายได้

*เจ้าหน้าที่เฟดบางคน ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเป็นความเสี่ยงต่อสถานการณ์ดังกล่าว แต่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีของสหรัฐ ตลอดจนข้อมูลตลาดบ้านที่สดใสของสหรัฐ และตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากจีน ช่วยคลายวิตกกังวลเช่นกัน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.252 บาท

- *09.10 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.29/31 จาก 32.265/285 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.29/33 จาก 32.26/29 เมื่อวาน
- *บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.07/17 จาก 41.172/206 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 106.85/90 จาก 106.97 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2723/26 จาก 1.2714 เมื่อวาน

"ขยับขึ้นมาติดหน่อย แต่ดูแล้วยังค่อนข้างทรงตัว in line กับภูมิภาค เนื่องจากยังมีแรงหนุนเรื่องเฟดที่จะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ก็ทำให้คนที่ long ดอลลาร์ไว้ก่อนหน้านี้ ขายกันออกมา" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในเช้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ แต่ภาพรวมยังคงประคองตัวอยู่ได้ เนื่องจากมีการคาดการณ์ดอกเบี้ยของสหรัฐ เป็นตัวสนับสนุนอยู่ โดยคาดการณ์ที่ว่า เฟดอาจจะยังไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ย อย่างที่ตลาดกังวลกันก่อนหน้านี้ ทำให้นักลงทุนที่ซื้อดอลลาร์ไว้ในช่วงที่ผ่านมา มีการระบายดอลลาร์ออกมา ซึ่งช่วยหนุนให้เงินบาทและสกุลเงินต่างๆ แข็งค่าขึ้นได้ ดิลเลอร์ คาดว่า บาท/ดอลลาร์วันนี้ จะมีแนวรับที่ 32.35 และแนวต้านที่ 32.22

ส่วนบาท/ยูโร เข้านี้แข็งค่าขึ้นมาพอสมควร หลังจากยูโรร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากมีเฮดจ์ฟันด์รายใหญ่ในต่างประเทศ แนะนำให้ขายยูโร ซึ่งทำให้ภาพของยูโรดูอ่อนแอลงอีก โดยมองแนวต้านของบาท/ยูโร ในวันนี้ไว้ที่ระดับ 40.90 และแนวรับที่ 41.20--จบ

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้